

Số: 16/2022/CV-NTF

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2022

THƯ NGỎ

V/v: Triển khai chương trình “CHUNG SỨC CÙNG MẸ - ĐÚ SỮA CHO CON”
đồng hành với người dân khó khăn do ảnh hưởng của COVID-19 thông qua chương trình trợ giá sản phẩm từ sữa
non Nutifood Yêu Việt Nam

Kính gửi: LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LAI CHÂU

Công Ty CP Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood (“Nutifood”), trụ sở chính tại số 281-283 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh xin gửi đến Quý Cơ Quan và Quý Lãnh đạo lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe.

Được thành lập bởi các y bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng, sau hơn 20 năm phát triển, Nutifood đã trở thành một trong những công ty thực phẩm dinh dưỡng hàng đầu Việt Nam với các sản phẩm có mặt tại 63 tỉnh thành cả nước và nhiều quốc gia trên thế giới như: Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippine, Trung Quốc,... Với mục tiêu nâng chuẩn dinh dưỡng cho người Việt, đóng góp vào sự phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ của con người, các chuyên gia dinh dưỡng Nutifood liên tiếp cho ra đời nhiều sản phẩm chất lượng, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng bức thiết của cộng đồng.

Song song với việc nghiên cứu để cho ra đời những sản phẩm dinh dưỡng dưỡng tốt, phù hợp để phục vụ cộng đồng, Nutifood luôn đồng hành cùng các hoạt động xã hội, đặc biệt trong giai đoạn đại dịch COVID-19 bùng phát. Nhiều chương trình ý nghĩa đã được Nutifood triển khai như: Trợ giá sữa 50% vùng tâm dịch; tặng sản phẩm dinh dưỡng cho lực lượng bộ đội, công an, các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch, người nghèo và trẻ em mồ côi; ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống COVID-19; tham gia ủng hộ hàng hóa cho các siêu thị 0 đồng và chợ online nghĩa tình...

Đến nay, sự ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 lên các gia đình Việt Nam vẫn còn đang rất nặng nề, không chỉ trong giai đoạn giãn cách xã hội mà ngay cả ở “thời kỳ mới sống chung với dịch”. Rất nhiều gia đình Việt Nam cho biết cuộc sống và thu nhập của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều người mẹ gặp khó khăn trong thu vén chi tiêu hàng ngày. Không chỉ phải tính toán, tiết kiệm trong từng bữa ăn, chi phí sinh hoạt, nhiều bà mẹ còn buộc phải giảm bớt khẩu phần sữa của con, mặc dù hiểu rõ con đang trong tuổi ăn tuổi lớn cần dinh dưỡng đầy đủ để phát triển tối ưu thể chất và trí não.

Thấu hiểu nỗi lo của mẹ Việt và tiếp nối những nỗ lực cùng chia sẻ khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch, Nutifood triển khai chương trình “Chung sức cùng mẹ - Đủ sữa cho

con” với chương trình trợ giá sản phẩm từ sữa non Nutifood Yêu Việt Nam, bước đầu sản phẩm sẽ được Nutifood trợ giá 40% trên giá niêm yết.

Đây là sản phẩm chuyên biệt được các chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu tại Viện Nghiên Cứu Dinh Dưỡng Nutifood Thụy Điển (NNRIS) nghiên cứu, phát triển dựa trên nhu cầu cần thiết của trẻ em cũng như mong muốn của các bà mẹ để vượt qua mùa dịch bệnh. Sản phẩm từ sữa non Nutifood Yêu Việt Nam có chứa 25 dưỡng chất thiết yếu, kết hợp cùng sữa non của bò, giúp trẻ em Việt Nam tăng cường sức đề kháng, nâng cao miễn dịch. Ngoài ra, sản phẩm còn được bổ sung thêm canxi, kẽm, vitamin K2, Omega 3, Omega 6... giúp các bé không những khoẻ mạnh mà còn phát triển trí thông minh, chiều cao, cân nặng.

Để không trẻ em nào bị cắt bớt khẩu phần sữa, nguồn dinh dưỡng thiết yếu cần thiết mỗi ngày cho sự phát triển, Nutifood sẽ triển khai chương trình trợ giá “Chung sức cùng mẹ - Đủ sữa cho con” liên tục trong 06 tháng, bắt đầu từ tháng 01/2022 đến hết tháng 06/2022, bước đầu với mức trợ giá 40% so với giá bán niêm yết cho sản phẩm, Nutifood mong muốn mọi trẻ em Việt đều được hưởng nguồn dinh dưỡng chất lượng, đồng thời góp phần chung tay giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch.

Sản phẩm sẽ được Nutifood sản xuất theo đơn đặt hàng. Mọi thông tin về chương trình, vui lòng liên hệ hotline 028 36221229.

Rất mong sự hỗ trợ từ Quý Cơ Quan. Nếu cần thêm bất kỳ thông tin nào liên quan, Quý Cơ Quan vui lòng liên hệ với Chúng tôi theo địa chỉ:

Công Ty CP Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood

Địa chỉ: 281-283 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Người liên lạc:

Email: nutifood@nutifood.com.vn, Số điện thoại: 028 36221229

Trân trọng cảm ơn./.

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP THỰC PHẨM
DINH DƯỠNG NUTIFOOD
TỔNG GIÁM ĐỐC**



TRẦN THỊ LỆ